
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 วันศุกร์ที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่   

…………………………. 
ผู้มาประชุม 

๑. นายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส   ประธานสภาเทศบาล   
๒. นายสนอง เจริญอารักษ์กุล  รองประธานสภาเทศบาล   
๓. นายเชาว์          ศรีอนันต์  สมาชิกสภาเทศบาล   
๔. นางสาวทรงศรี  ปลั่งเจริญผล    สมาชิกสภาเทศบาล   
๕. นายเชนทร์     ธงชัย   สมาชิกสภาเทศบาล   
๖. นายอรินทร์   บุญเล็ก    สมาชิกสภาเทศบาล   
๗. นายอ านาจ   จันทร์เสมา  สมาชิกสภาเทศบาล   
๘. นางสาวจินตนา  จาตุรัส    สมาชิกสภาเทศบาล    
๙. นายวัฒนา   วรรณศรี   สมาชิกสภาเทศบาล       
๑๐. นายปัณณทัต   สังข์สูตร   สมาชิกสภาเทศบาล   
๑๑. นายเอกพจน์   จันทร์เสมา  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒. นางจุฬารัตน์ ฉ่ าทรัพย์  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล   

ผู้ไม่มาประชุม  
๑. นางจันทรารัตน์ เดชอุดม   สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาป่วย)  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายธีรวัฒน ์ จันทร์เสมา  นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ 
๒. นายชินโชติ    ละเขียว   รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายเผชิญ    ด้วงสีทอง  รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายนิคม     สมนาม   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นายศักดิ์ไทย  พงษ์พิทักษ์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นางพวงทิพย์ สืบเสาะ   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ต.เหมืองใหม่ 
๗. นายกฤษฎา      สุวรรณ   ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
๘. นางศิวภรณ์ ขันทอง   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๙. พ.จ.อ.ธนากร ศรีวงษ์   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
๑๐. นายชนะภัย      บางแจ้ง   แพทย์ประจ าต าบลเหมืองใหม่ 
๑๑. นายวีระคม สมพิทักษ์  ผู้แทนชุมชนหมู่ที่  ๑๐ ต.เหมืองใหม่ 
๑๒. นายสมนึก     อ่วมจ ารัส  ประธาน อสม.ต าบลเหมืองใหม่ 
๑๓. นางโสภา บุญส่งไพศาล  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๑๔. นายเกรียงศักดิ์  หัสเขตร์   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ต.เหมืองใหม่ 
๑๕. น.ส.เปรมยุดา  ดอนสนวน  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๖. นางวรรณทร บุญฤทธิ์   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

/ เริ่มประชุมเวลา….. 

(ส าเนา ) 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย ์         -   กราบเรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้า 
เลขานุการสภาเทศบาล    ส่วนราชการ ผู้น าองค์กรชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุม

สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทุกท่าน ส าหรับการประชุมสภาในคราวครั้งนี้เป็น
การนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ แห่งสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ตามประกาศสภาเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เมื่อท่านสมาชิกสภามาลงชื่อและ
เข้าห้องประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันจึงใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และท าหน้าที่เป็นประธานกล่าวเปิด
ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ในคราวครั้งนี้ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาเทศบาล   -  กราบสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ผู้ทรงเกียรติ  

ท่านก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  หัวหน้าส่วนราชการ  ท่านผู้น าองค์กรชุมชนและท่านผู้มี
เกียรติที่เข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้ทุกท่านกระผมขอเปิดการประชุม ส าหรับการ
ประชุมสภาในคราวครั้งนี้ได้มีสมาชิกสภาเทศบาลขาดการประชุมจ านวนหนึ่งท่าน
เนื่องจากนางจันทรารัตน์  เดชอุดม  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่    
ได้แจ้งขออนุญาตลาป่วยไม่สามารถที่จะเข้าประชุมสภาเทศบาลในคราวครั้งนี้ได้   
จึงขอเรียนให้ที่ประชุมสภาทุกท่านทราบ และก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อส าคัญของ
ระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ กระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาได้อ่าน
ประกาศการนัดเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้ง
ที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือให้ที่ประชุมสภาได้ทราบอีกครั้ง ขอเชิญครับ 

นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย ์  -  กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติตลอดจนผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลทุกท่าน จากนี้ไปจะ

เป็นการอ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  เรื่อง  ก าหนดนัดเปิดประชุม
สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่  ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๖๔ เพ่ือให้ทุกท่านได้ทราบดังต่อไปนี้ 

   ประกาศสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
                              เรื่อง  ก าหนดนัดเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครัง้ที่  ๑   

                        ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
………………………………..….. 

ตามที่สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาล  
ครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ก าหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  
๒๕๖๔  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน  ประกอบกับประกาศสภาเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่  ลงวันที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ได้ก าหนดให้มีการเรียกประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่   
๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔  จนถึงวันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๔  มีก าหนด  ๓๐  วัน  นั้น 

/ อาศัยอ านาจ….. 
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อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และข้อ  ๒๓ 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  
จึงขอนัดเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  
แห่งสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ครั้งที่  ๑  ขึ้นในวันศุกร์ที่  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๖๔  ตั้งแต่  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่  เพ่ือพิจารณาญัตติตามที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เสนอ
และเรื่องอ่ืน ๆ ในวงงานที่ต้องน าเสนอต่อสภาเทศบาล  

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

              ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  

     พงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   
             (นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส)  

             ประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
 -  ขอเชิญท่านประธานสภาได้ท าหน้าที่ในการประชุมสภาครั้งนี้ต่อไปค่ะ  

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ  ในการประชุมครั้งนี้มีหัวข้อส าคัญของ          
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระ  ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ระเบียบวาระท่ี  ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ 

     สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่   
     ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   กระทู้ถาม   
                         -ไม่มี 

 ระเบียบวาระท่ี  ๔     เรื่อง  เพ่ือให้ที่ประชุมทราบ 
                             ๔.๑  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 

    (เสนอโดยผู้บริหารเทศบาล)  
                             ๔.๒  ประกาศใช้แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  

    พ.ศ. ๒๕๖๕  (เสนอโดยผู้บริหารเทศบาล) 
 ระเบียบวาระท่ี  ๕     เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   

                              - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๖      เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 

       ๖.๑  ญัตตริายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง
ไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยไม่มีการลงมติ   
(เสนอโดยผู้บริหารเทศบาล) 

/ ๖.๒  ญัตติรายงาน..... 
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      ๖.๒  ญัตติรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยไม่มี
การลงมติ  (เสนอโดยผู้บริหารเทศบาล) 

                           ๖.๓  ญัตติรายงานผลการประเมินตนเองการจัดบริการ 
สาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ า
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยไม่มีการลงมติ  (เสนอโดย
ผู้บริหารเทศบาล) 

      ๖.๔   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  (ครั้งที่ ๑) ส านักลัดเทศบาล  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (เสนอโดยผู้บริหาร
เทศบาล) 

      ๖.๕  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  (ครั้งที่ ๑) กองช่าง แผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน  เ พ่ือไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  
(เสนอโดยผู้บริหารเทศบาล) 

ระเบียบวาระท่ี   ๗    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบมีด้วยกัน ดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล   ๑.๑  ด้วยสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้รับแจ้งจากทางท่านก านันและ

ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลว่าในช่วงเช้าวันนี้มีภารกิจที่จะต้องเดินทางไปให้การ
ต้อนรับและประชุมเพ่ือรับมอบนโยบายจากนายขจร  ศรีชวโนทัย ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรสงครามที่เดินทางมารับต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามคน
ใหมแ่ทนท่านเดิมที่เกษียณอายุราชการไป ณ ที่ว่าอ าเภออัมพวา  จึงอาจไม่สามารถ
ที่จะเข้าร่วมประชุมกับทางสภาเทศบาลเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ในคราวครั้งนี้
ตามที่สภาเทศบาลได้เรียนเชิญเอาไว้ได้ทัน  จึงขอให้ทางเทศบาลต าบลเหมืองใหม่
ช่วยแจ้งให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้รับทราบด้วย 

ที่ประชุม    - รับทราบ 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส     ๑.๒ ตามท่ีเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ได้จัดกิจกรรมทุกสัปดาห์ของวัน 
ประธานสภาเทศบาล พุธเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ โดยท าการ

ตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้สิ่งกีดขวางถนนโดยเฉพาะต้นไม้ขนาดใหญ่ที่เสี่ยงจะโค่นล้มจาก
ภัยธรรมชาติ ซึ่งอาจท าให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ที่สัญจร   

/ ไปมา….. 
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ไปมา ขณะที่ต้นไม้เดิมที่มีอยู่แล้วก็ให้มีการบ ารุงรักษาดูแลเพียงแต่ตกแต่ง
กิ่งก้านสาขาของต้นไม้ที่ยื่นล้ าเข้ามาในแนวสายไฟฟ้าและสายสื่อสารอ่ืน ๆ พาด
ผ่าน รวมทั้งตัดหญ้าพร้อมกับปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณสองข้างทางถนน และท า
ความสะอาดคูคลองสาธารณะ โดยการก าจัดผักตบชวาขยะมูลฝอยและวัชพืชต่างๆ  
ล่าสุดก็ไปด าเนินการปรับภูมิทัศน์ให้กับสถานที่ของโรงเรียนวัดเสด็จท าให้ถนน  
คูคลองและสถานที่ราชการที่ออกไปด าเนินการหลายแห่งในเขตเทศบาลต าบล   
เหมืองใหม่เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ผมก็ต้องขอบคุณทางท่าน
คณะผู้บริหารเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ก านันผู้ใหญ่บ้านและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันท ากิจกรรม
ดังกล่าวในทุกครั้งกันอย่างพร้อมเพรียงท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และได้
กล่าวชื่นชมพร้อมกับแสดงความขอบคุณฝากผ่านมายังกระผมและสมาชิกสภา
เทศบาลเพื่อมาแจ้งให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้รับทราบ  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ๑.๓  เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วม 
ประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติกิจกรรมท าบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวัน

พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช พระบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณอาคารศูนย์กีฬา
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณและ
น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แด่พระองค์ท่าน โดยมีประชาชนที่
เป็นพสกนิกรจ านวนมากเข้าร่วม และกิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง เมื่อวันศุกร์ที่ 
๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสถานที่และมีความ
สนุกสนานส าหรับการลอยกระทง การผลิตกระทงจากวัสดุธรรมชาติและการลอย
กระทงกาบกล้วย เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่มีมาอย่างยาวนาน  
ณ บริเวณหน้าส านักงานเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ซ่ึงทั้งสองกิจกรรมก็ได้ด าเนินการ
จัดพ้ืนที่ในการจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการตรวจคัดกรอง เว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคลตามมาตรการส าคัญในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงขอแจ้งให้
ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   - ๑.๔  แนะน าตัวพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ในต าแหน่งผู้ช่วย 
ประธานสภาเทศบาล  นายช่าง โยธา ด้วยเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้บรรจุและแต่งตั้งนายกฤษฎา  

สุวรรณ  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ให้เป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ในต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัดกองช่าง ตั้งแต่วันที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ ในอัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐.-บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่ วคราว ๑,๗๘๕. -บาท ตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจั งหวัด
สมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมือ่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ และค าสั่ง 

/ เทศบาลต าบล….. 
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เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ที่ ๑๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โอกาสนี้ผม
ขอเชิญนายกฤษฏา  สุวรรณ  แนะน าตัวให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบด้วย 
เพ่ือที่จะได้ท าความรู้จักและเป็นการประสานการท างานร่วมกัน ซึ่งก็จะสามารถจะ
ท าให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ด้านช่างได้เดินหน้าต่อไปต่อไป  
ขอเชิญครับ 

นายกฤษฏา  สุวรรณ      - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียตริ 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา และท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่านกระผมนายกฤษฏา  สุวรรณ  อายุ 

๒๔ ปี ซึ่งได้เข้ามาท างานปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)   
ในต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัดกองช่าง เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ มีความยินดี
เป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามาท างานที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ กระผมขอฝาก
เนื้อฝากตัวและขอค าแนะน าจากทุกท่านด้วย และผมสัญญาว่าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
อย่างดีที่สุดเต็มความสามารถที่มีอยู่ หากเกิดข้อผิดพลาดประการใดก็ขอความ
กรุณาจากทุกท่านช่วยแนะน ากระผมด้วย ขอบคุณครับ 

ที่ประชุมสภา  -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓         
ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๔  

นายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส  - ต่อไปเป็นระเบียบวาระของการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลเหมืองใหม่  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้ง ๑ เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  

๒๕๖๔  ผมขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล ซึ่งได้รับการคัดเลือก
และแต่งตั้งจากสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ให้ท าหน้าที่ตรวจรายงานการประชุม
สภา ซึ่งประกอบไปด้วยนายเอกพจน์  จันทร์เสมา  นายเชนทร์  ธงชัย และ 
นายปัณณทัต  สังข์สูตร ได้รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม ่ สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๔  เพ่ือให้
ที่ประชุมสภาทุกท่านได้รับทราบด้วยขอเชิญครับ 

นายเอกพจน์  จันทร์เสมา      -  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน กระผมนายเอกพจน์  จันทร์เสมา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

ในนามของคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล  ซึ่งได้รับความไว้วางใจจาก
สภาเทศบาลเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล  ครั้งแรก เมื่อวันที่  ๓  พฤษภาคม  
๒๕๖๔  ให้ท าหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่มีจ านวนสามท่านด้วยกันประกอบไปด้วยนายเชนทร์  
ธงชัย   นายปัณณทัต  สังข์สูตร   และกระผมนายเอกพจน์  จันทร์เสมา  ได้มา
ร่วมกันประชุมกันเมื่อวันศุกร์ที่  ๑๗  ธันวาคม ๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ เพ่ือท าการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่ สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้ง ๑  เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๔ ซึ่งมี
ด้วยกันทั้งสิ้นยี่สิบหน้าตามค าเชิญของท่านประธานสภาเทศบาล  โดยมีนายเชนทร์  
ธงชัย เป็นประธานกรรมการ  นายปัณณทัต  สังข์สูตร  เป็นกรรมการ และกระผม
นายเอกพจน์  จันทร์เสมา เป็นกรรมการและเลขานุการ  ซึ่งคณะกรรมการสามัญ 

/ ประจ าสภา….. 



  

 

- ๗ - 

ประจ าสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่
ผ่านมาแล้วจึงได้ท าการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการจัดพิมพ์บ้างเล็กน้อยเมื่อเห็นว่า
ถูกต้องเป็นไปตามที่สมาชิกสภาได้ประชุมกันไว้แล้ว  จึงได้มีมติให้น าเสนอต่อสภา
แห่งนี้ได้พิจารณาเพ่ือให้การรับรองต่อไป  ขอขอบคุณครับ 

นายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส  -  ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมที่ได้แจ้งและ 
ประธานสภาเทศบาล รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ สมัยสามัญ 

สมัยที่  ๓  ครั้ง ๑  เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๔ มาให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ
แล้วมีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงในรายงาน
การประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไร ขอได้โปรดเสนอ   

    -  ไม่มี  - 
  -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ที่จะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม  

ผมก็จะขอมติจากท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดให้การรับรอง 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑ ประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๔ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ประการใดนั้นขอได้
โปรดยกมือขึ้นพ้นศีรษะ  เชิญเลขานุการสภาช่วยตรวจนับจ านวนแล้วรายงานให้ที่
ประชุมสภาด้วย 

มติที่ประชุม   -  มีสมาชิกสภาให้การรับรอง  ๑๐  เสียง  
    -  สมาชิกสภาที่ไม่ให้การรับรอง   -  เสียง 
    -  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส  -  จึงเป็นอันว่ามติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ได้ให้การรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  

๒๓  กันยายน  ๒๕๖๔ ครั้งที่ผ่านมาด้วยเสียงข้างมาก ผมก็จะให้เลขานุการสภา 
จัดท าประกาศเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้
ทราบตามระเบียบฯ ต่อไป 

ที่ประชุมสภา  -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 
-  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เพื่อให้ท่ีประชุมทราบ  
๔.๑  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐  (เสนอโดยผู้บริหาร

เทศบาล)  
๔.๒  ประกาศใช้แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  (เสนอ

โดยผู้บริหารเทศบาล) 
นายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส   -  ในระเบียบวาระที่ ๔ เป็นเรื่องที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่จะ 
ประธานสภาเทศบาล แจ้งให้ที่ประชุมสภาได้ทราบในข้อ ๔.๑ เกี่ยวกับการอนุมัติและประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐  และข้อ ๔.๒ การอนุมัติประกาศใช้แผน
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

/ ว่าด้วยการ….. 
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ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยที่ไม่มีการลงมติ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา         -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ 
นายกเทศมนตรี ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านในระเบียบวาระท่ี ๔  ผมขออนุญาตที่ประชุม

สภาน าเรียนแจ้งให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบ ดังนี้  
   ๔.๑ เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ตามขั้นตอนและวิธีการแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗  ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ เสร็จสิ้นเรียบร้อย
แล้ว เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุน
เพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ โดยได้ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดที่
ปรากฏในท้ายประกาศ  

                               ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๔  ก าหนดว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” และเพ่ือให้
การบริหารของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถน า
แผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้องรวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบ เทศบาลต าบลเหมืองใหม่จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม
ประชุมสภาเทศบาลในคราวครั้งนี้ได้รับทราบต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถ
ขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ทางเว็บไซต์www.muangmaicity.go.th หรือศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบ 

ที่ประชุม    - รับทราบ 
     ๔.๒ เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ได้ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕ ตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ และ ๒๗ เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในแนวทางการบริหารงานประจ าปี ให้มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติงานควบคุมด า เนินการ และการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น   โดยได้
ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในท้าย
ประกาศ 
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   ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) ก าหนดว่า “คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่ที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ
วัน” และเพ่ือให้การบริหารของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถน าแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ประชาชนทั่วไปสามารถได้รับทราบถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้เป็น แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน
และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ แผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะ
ท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น เทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล
ในคราวครั้งนี้ได้รับทราบต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถขอดูหรือสอบถาม
เพ่ิมเติมได้ที่ทางเว็บไซต์www.muangmaicity.go.th หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบ  

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
-  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    ๖.๑ ญัตติรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล 

 ต าบลเหมืองใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยไม่มีการลงมติ   
   (เสนอโดยผู้บริหารเทศบาล)  

นายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส   - ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๖ หัวข้อที ่๖.๑ เป็นญัตติของท่าน 
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ได้เสนอไว้  เพ่ือที่จะมาน าเสนอและรายงานให้ที่

ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ในคราวครั้งนี้ได้ทราบ ถึงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตามที่ท่านได้แถลงนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ต่อสภาเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  สมัยสามัญ  สมัยแรก  
ครั้งที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ก่อนที่ท่าน
นายกเทศมนตรีจะเข้ามาท าหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าว ซึ่งก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขแห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรคห้าที่ได้
บัญญัติไว้ และในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ได้ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ว่า
เป็นไปตามที่ท่านได้แถลงนโยบายต่อสภาไว้หรือไม่โดยที่จะไม่มีการลงมติ ขอเชิญ
ท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา   -  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ท่านก านันผู้ใหญ่บ้าน ท่านผู้น าองค์กรชุมชน ท่านประธานกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรี  

ท่านหัวหน้าส่วนราชการทั้งภายนอกและภายในองค์กรตลอดจนผู้มีเกียรติที่เข้าร่วม
ประชุมสภาทุกท่าน ตามที่กระผมนายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา  นายกเทศมนตรีต าบล
เหมืองใหม่พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ในสองเขตเลือกตั้งที่มี
จ านวนทั้งสิ้นสิบสองท่าน ได้รับการเลือกตั้งมาเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และตัว
กระผมเองได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ไปในคราวประชุมสภา
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๔  
เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ซึ่งท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติก็คงได้
รับทราบถึงแนวนโยบายในการบริหารงานดังกล่าวของกระผมไปแล้วนั้น  กระผมได้
ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศต าบลเหมืองใหม่บริหารงานราชการตามนโยบายที่ได้แถลง
ไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ โดยได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
เป้าหมายส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา เพ่ือให้เป็นตัวก าหนดทิศทางการพัฒนาให้เป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชน เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  เพ่ือผลักดันการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นอันเป็นการน าไปสู่ เป้าหมายในภารกิจส าคัญได้อย่างสมบูรณ์สมดัง
เจตนารมณ์ภายใต้ค าที่ว่า “คิดกว้าง มองไกล ใกล้ชิดเหมือนญาติ อุทิศเวลา 
พัฒนาท้องถิ่น”กระผมในนามของผู้บริหารเทศบาลต าบลเหมืองใหม่พร้อมคณะ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย นายชินโชติ   ละเขียว  และนายเผชิญ  ด้วงสีทอง รอง
นายกเทศมนตรีทั้งสองท่าน  นายนิคม  สมนาม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และนาย
ศักดิ์ไทย พงษ์พิทักษ์  เลขานุการนายกเทศมนตรี ก็ต้องขอแสดงความขอบคุณท่าน
ประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการทั้ งภายนอก
และภายในองค์กร  ท่านก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าองค์กรชุมชน  ข้าราชการ พนักงาน
และเจ้าหน้าที่เทศบาลตลอดจนประชาชนชาวเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทุกท่าน ซึ่ง
ผมถือว่าเป็นก าลังหลักส าคัญอันยิ่ งใหญ่ที่ ได้ ให้การสนับสนุนขับเคลื่อนใน
แนวนโยบายของผม และให้ค าแนะน าสิ่งอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ทุก
ก าลังใจและความปรารถนาดีของทุกท่านกระผมพร้อมคณะจะขอน้อมรับไว้ และ
กระผมขอให้ค ามั่นสัญญาว่าจะใช้โอกาสที่ได้ท าหน้าที่ในต าแหน่งนายกเทศมนตรี
ต าบลเหมืองใหม่ ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ และจะรวมพลังแห่งความ
สมัครสมานสามัคคีเพ่ือน าความส าเร็จไปสู่ยังพ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่ต่อไป ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๑๔)  พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรคห้า ซึ่งได้ 

/ บัญญัติ….. 



  

 

- ๑๑ - 

บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี และวรรคหกค าแถลงนโยบายของ
นายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
ส านักงานเทศบาลด้วย  บัดนี้ ก็ได้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ในช่วงระยะเวลาที่ผมได้เข้ามาท าหน้าที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมือง
ใหม่และพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานแต่ละ
ด้านที่ผ่านมา ดังนี้ 

๑.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน      
                ๑.๑  โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)  
สายครูเอ้ือสุนทรสนาน  หมู่ที่ ๗ เชื่อมหมู่ที่ ๙ ต าบลเหมืองใหม่  อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม  ขนาดกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๑,๐๗๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  
๐.๐๕  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๕,๓๕๐ ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่ก าหนด  งบประมาณจ านวน  ๑,๓๗๐,๐๐๐.-  บาท 

                     ๑.๒  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกเชื่อมซอยคลอง
ขนนท์แยกขวา หมู่ที่ ๑๐ ต าบลเหมืองใหม่  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  
ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๗๓  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า  ๒๙๒  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ก าหนด  
งบประมาณจ านวน  ๘๐,๐๐๐.-  บาท 

     ๑.๓  ท าการติดตั้งดูแล รักษา ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะตามถนน 
ตรอก ซอย ให้มีความสว่าง และติดตั้งเพ่ิมในจุดที่เห็นว่าแสงสว่างไม่เพียงพอ ซึ่งจะ
ท าให้ประชาชนทั่วไปได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางยามค่ าคืน  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาได้อย่างคล่องตัว 

                                          ๑.๔ ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนนหนทางที่เป็นหลุมบ่อ และ 
สะพานที่ช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ส าหรับ
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  

๑.๕ ด าเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงคุณภาพระบบการผลิตน้ าประปา
ให้ได ้ มาตรฐานและเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  

                  ๒. ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                                 ๒.๑ บูรณาการบริหารจัดการร่วมกับทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของ

จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ที่มี
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙  โดยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาดหนึ่ง
พันเตียงที่ต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  งบประมาณ
จ านวน  ๑,๓๐๐,๐๐๐.-บาท และบูรณาการบริหารจัดการร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเหมืองใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้งสองแห่งของต าบลเหมืองใหม่ 
และหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องอ าเภออัมพวาจัดตั้งศูนย์พักคอยของต าบล 

/ เหมืองใหม่….. 



  

 

- ๑๒ - 

เหมืองใหม่ท่ีบริเวณวัดหนองกะพง หมู่ที่ ๕ ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม งบประมาณ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท  

     ๒.๒ ป้องกันและติดตามการเฝ้าระวัง และปฏิบัติการให้ความ
ช่วยเหลือ ดูแลและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
งบประมาณจ านวน  ๒๑,๖๐๐.-บาท 

     ๒.๓  เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขท าการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทุกคนได้เข้ารับการฉีดซีดวัคซีนป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาล  
เพ่ือเป็นการกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันที่จะไปต่อสู้กับเชื้อโรค และหยุดยั้งการ
แพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  

    ๒.๔ เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลเหมืองใหม่จัดท าโครงการตรวจคัดกรอง และเฝ้าระวังค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ในเชิงรุก ด้วยชุดตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด-๑๙ ให้กับ
ประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่องและรู้ผลเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว   

     ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลและการจัดโครงการ/กิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน (อสม.)  

    ๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ในรูปแบบกิจกรรมสุขภาพที่หลากหลาย ดังนี้ 

          (๑ )  โครงการชุมชน เหมื อง ใหม่ต้ านภัยมะเร็ งล า ไส้ ใหญ่ 
งบประมาณจ านวน  ๑๓,๕๐๐.-บาท 

            (๒) โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง
เยาวชน   งบประมาณจ านวน ๑๐,๙๐๐.-บาท 

                               (๓) โครงการต้านภัยโรคเรื้อรังตามวิถีชุมชนต าบลเหมืองใหม่ 
งบประมาณ จ านวน ๑๙,๖๐๐.-บาท   

            (๔) โครงการชุมชนร่วมใจ เฝ้าระวัง ควบคุมไข้ เลือดออก 
งบประมาณจ านวน  ๒๐,๕๐๐.-บาท 

            (๕) โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโควิดฯ งบประมาณ
จ านวน  ๓๘,๐๕๐.-   บาท  

                                 (๖) โครงการชุมชนเหมืองใหม่ร่วมใจจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ป้องกัน  โรคติดต่อเด็กก่อนวัยเรียนฯ งบประมาณจ านวน ๑๙,๓๐๐.-บาท  
                  (๗) โครงการส่งเสริมสุขภาพใจวัยสูงอายุ งบประมาณจ านวน 
๑๑,๙๐๐.-บาท 

                           (๘)  โครงการใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัยด้วยสมุนไพร และภูมิปัญญาไทย  
งบประมาณ จ านวน ๑๑,๙๐๐.-บาท 

            (๙) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการโรคหลอดเลือดสมอง และ
บุคคล ทุพพลภาพ งบประมาณจ านวน ๑๘,๕๐๐.-บาท 

/ (๑๐) โครงการ….. 



  

 

- ๑๓ - 

  (๑๐) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข หรือกรณีเกิดโรค
ระบาด  ภัยพิบัติในพื้นที ่งบประมาณจ านวน ๑๕,๗๕๐.-บาท 

             ๒.๗ ด าเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายด้วยวิธีการโรยทรายอะเบทและพ่นสารเคมี ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกทั้งในระดับพ้ืนที่และได้บูรณาการความร่วมมือ
กับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนในการป้องกันและควบคุมโรค  โดยอาศัย
อ านาจตามเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๙ น ามา
บังคับใช้ตามกฎหมายในเขตพ้ืนที่ท าให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  งบประมาณ
จ านวน ๕๐.๐๐๐.-บาท 

              ๒.๘  ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ด าเนินการส ารวจสุนัขและแมวใน
เขตพ้ืนที่ เพ่ือท าการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ วางแผนการควบคุมประชากรสุนัขและ
แมว โดยเฉพาะกลุ่มสุนัขและแมวจรจัดที่ไม่มีเจ้าของ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณจ านวน ๒๓,๔๐๐.-บาท 

    ๒.๙  จัดให้มียานพาหนะและหน่วยบริการรับส่งผู้ป่วย  เพ่ือให้บริการและ
เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินและผู้ที่เป็น
โรคร้ายแรง เพ่ือน าส่งเข้ารับการรักษายังสถานพยาบาล ซึ่งจะท าให้เกิดความ
รวดเร็วและทันต่อเวลาในการเข้ารับการรักษาพยาบาล 
        ๒.๑๐ เสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานด้านการอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
การดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดย
ด าเนินการตามเทศบัญญัติที่ออกโดยพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่
น ามาบังคับใช้ตามกฎหมายในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
        ๒.๑๑ รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย  โดยเน้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง ระหว่าง
ทางและปลายทางสามารถลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่าง ๆ และลดพาหะน าโรค
เพ่ือสุขภาวะที่ดีของประชาชน  
       ๒.๑๒ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้มีความสะอาดสวยงาม น่าอยู่ 
น่ามาเยือน  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทั้งจากภาครัฐและเอกชน ปรับปรุงถนน 
ทางเท้าให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ท าการตัดแต่งต้นไม้ และปลูกไม้ดอกไม้
ประดับบริเวณส านักงานเทศบาล วัด โรงเรียนและสองข้างทางถนนสาธารณะ 
เพ่ือให้เกิดความร่มรื่น ร่มเย็นและสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักให้ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ๒.๑๓  ปรับปรุงแก้ไขปัญหาสภาพน้ าโดยรวมของลุ่มน้ า  คูคลองต่าง ๆ ใน

เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมของคูคลองในพ้ืนที่  โดย
การก าจัดผักตบชวา  วัชพืชและขยะมูลฝอยในคูคลองและแหล่งน้ าสาธารณะ 
เปิดทางน้ าไหลท าให้น้ ามีความใสสะอาด เพ่ือเป็นการคืนธรรมชาติให้แก่ผู้อาศัยให้
เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และยังท าให้สัตว์น้ าได้มีที่อยู่ที่อาศัย พร้อมกับให้
ประชาชนเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการเฝ้าระวังดูแลรักษาคูคลอง  

/ ๒.๑๔ รณรงค…์.. 



  

 

- ๑๔ - 

     ๒.๑๔  รณรงค์ส่งเสริมให้ทุกบ้านได้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน
ครัวเรือน เพ่ือจัดการดักจับหรือแยกส่วนไขมันที่เป็นของเสียออกจากน้ าก่อนท าการ
ปล่อยน้ าทิ้งลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ โดยอาศัยอ านาจตามเทศบัญญัติว่าด้วยการการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ. ๒๕๖๓  น ามาบังคับใช้ตามกฎหมาย
ในเขตพ้ืนที่ท าให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

             ๓.  ด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
       ๓.๑  ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สื่อและเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอน

ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดวัดอินทาราม)  ซึ่งรับถ่าย
โอนจากกรมศาสนา (รูปแบบที่ ๒)  โดยบริหารจัดการ (รูปแบบที่ ๓)  กรณีศาสน
สถานเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการศูนย์ทั้งหมด ซึ่งเทศบาลท าหน้าที่จัดสรร
เงินให้ศูนย์ เป็นผู้ รับผิดชอบในการบริหารจัดการยกเว้นอาหารเสริม (นม) 
งบประมาณจ านวน ๓๑,๑๓๐.-บาท 
        ๓.๒ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน  เทศบาลต าบลเหมือง
ใหม่เป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอิน
ทาราม) โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) และโรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟ้ือบ ารุง) 
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) งบประมาณจ านวน 
๕๒๔,๘๘๐.๔๔ บาท 
         ๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับ
เด็ก เยาวชนและประชาชนทุกคนได้มีโอกาสทางการศึกษา น าพาชีวิตสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
          ๓.๔ ส่งเสริมจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาครู
ปฐมวัยให้เข้ารับการศึกษาอบรมทางวิชาชีพ เพื่อน าความรู้มาพัฒนาเด็กปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 ๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจ้างบุคคลากรทางด้านการศึกษา
ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามที่มี
ปัญหาขาดแคลนอัตราก าลังครู งบประมาณจ านวน ๓๑๕,๒๐๐.-บาท 

              ๔.  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
          ๔.๑ ส่งเสริมให้มีสภาเด็กและเยาวชน และให้บุคคลแรกเกิดถึงอายุยี่สิบห้าปี
บริบูรณ์ทุกคนได้แสดงตนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือให้สภา
เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยการ
รวมกลุ่มของสภาเด็กและเยาวชน เน้นให้มีส่วนในการร่วมกันคิด ร่วมกันท าและร่วม
ติดตามการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการแสดงออกที่เหมาะสมกับช่วงวัย
และการท างานร่วมกัน   เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา 
สุขภาพ กีฬา อาชีพและวัฒนธรรม รวมทั้งเพ่ือประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ   

/ ๔.๒ สนับสนุน….. 



  

 

- ๑๕ - 

         ๔.๒ สนับสนุนหน่วยงานในการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในเขตเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่ เพ่ือน าข้อมูลจากการจัดเก็บเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติส าหรับ
การวางแผนและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นและเห็นผล
อย่างเป็นรูปธรรม 
        ๔.๓ ให้การสงเคราะห์เบี้ยสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสอ่ืนๆ ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก เพ่ือให้ได้รับสิทธิอย่างครบถ้วนตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่รัฐได้ก าหนดไว้ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในครอบครัวและ
ชุมชนได้โดยปกติตามควรแก่อัตภาพ  
        ๔.๔  ด าเนินโครงการผู้สูงอายุยุคใหม่  ใส่ใจสุขภาพจิต  เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เห็นความส าคัญ  มีความรู้  ความเข้าใจในการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ  สามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนได้ 
         ๔.๕  จัดระบบการดูแลสุขภาพอนามัย และช่วยเหลือให้การสงเคราะห์การ
ด ารงชีพของผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็กสตรี และคนพิการให้สามารถด ารงชีพอยู่ ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ โดยประสานความร่วมมือกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ 

              ๕.  ด้านการป้องกันสาธารณภัย             
๕.๑ เสริมสร้างประสิทธิภาพป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งรักษา

ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
๕.๒ การป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน  ได้ท าการส ารวจตรวจสอบ

สภาพเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือประสิทธิภาพในการใช้
งาน เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ า  เรือยนต์ดับเพลิงและอุปกรณ์เคมี
ดับเพลิงให้อยู่ในสภาวะที่พร้อมจะใช้งานได้ทันท่วงทีเมื่อมีเหตุ งบประมาณจ านวน  
๒๐๐,๐๐๐.-บาท  

๕.๓ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ  ในการ
ป้องกันเฝ้าระวังภัยและแนวทางในการปฏิบัติหากมีการเผชิญเหตุ  ตลอดจน
แนวทางช่วยเหลือต่อผู้ประประสบภัยภายหลังจากสถานการภัยต่าง ๆ นั้นยุติ เพ่ือ
เป็นการสร้างความรับรู้แก่ชุมชน 

๕.๔ ให้การดูแล รักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน ตรอกและซอย
สาธารณะที่ช ารุดเสียหายให้คงสภาพเดิมกลับมาใช้งานได้ดีตามปกติ และส ารวจ
ติดตั้งเพ่ิมเติมในบริเวณที่เห็นว่าจะเป็นพ้ืนที่สุ่มเสี่ยง เพ่ือให้ความสะดวกกับ
ประชาชนที่จะเดินทางยามค่ าคืน ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากโจร
ผู้ร้ายและกลุ่มมิจฉาชีพต่าง ๆ ตลอดจนอุบัติภัยทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่
คาดคิด งบประมาณจ านวน  ๗๘,๔๓๓.๓๐ บาท 

๕.๕ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ซึ่ง
เกิดจากภัยพิบัติจากพายุฤดูร้อนท าให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย 
จ านวน ๑๐ หลังคาเรือน  งบประมาณจ านวน  ๕๓,๘๓๔.-บาท  

/ ๖.  ด้านการ….. 
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     ๖.  ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
๖.๑ ได้ร่วมกับประชาชน ชุมชน ส่วนราชการ องค์กรเอกชน ในการ

สนับสนุนอนุรักษ์สืบสานฟ้ืนฟู วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น อาทิ 
งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีแห่เทียน พรรษา งานประเพณีลอยกระทง 
งานประเพณีทางศาสนา กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

๖.๒ อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิทัศน์การท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว 
ส่งเสริมความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน พัฒนาและ
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และมีอัตลักษณ์ 
เพ่ือให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เที่ยวได้ตลอดทั้งป ี

๖.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
โดยจัดท าบทความประชาสัมพันธ์เผยแพร่เส้นทางการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่ ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
กิจกรรมการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศน์และสร้างสรรค์ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวและยัง
เป็นแหล่งที่มาของการศึกษาดูงาน รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้าง
ความรู้ แนวคิดและแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ให้แก่ชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพและใช้
ทุนของชุมชนที่มีอยู่เพ่ือสร้าง “บ้านที่น่าอยู่ให้เป็น “เมืองที่น่าเที่ยว” รองรับการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลเหมือง
ใหม่และจังหวัดสมุทรสงครามอีกด้วย 

                 ๗. ด้านการส่งเสริมอาชีพและสร้างเศรษฐกิจ 
๗.๑  ส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้

ประชาชนในพ้ืนที่เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  สามารถต่อยอดน าวัสดุจากธรรมชาติ
ต่าง ๆ อาทิเช่น  ใบตอง กาบหมาก ใบต้นสัก ฯลฯ  น ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง 
ๆ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต  ส่งเสริมการลดปริมาณการใช้โฟมบรรจุอาหาร  การช่วย
ลดหมอกควันจากการเผาใบไม้  และช่วยสร้างอาชีพ  สร้างงานและสร้างรายได้
ให้กับชุมชน  

๗.๒  ส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทักษะอาชีพที่จะตอบสนองความ
ต้องการของสภาพการณ์ปัจจุบัน  เรื่องการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกและการป้องกัน
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-๑๙)  และสามารถต่อยอด
น าวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนน ากลับมาแปรรูปเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้
เสริมให้แก่ประชาชน 

๗.๓  ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร โดยสนับสนุนให้มีการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดการรับรู้สินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียงของท้องถิ่นและยกระดับ
การจ าหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนท าให้เกิดการกระจายรายได้ระดับฐานรากให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี เช่น ลิ้นจี่ ส้มโอขาวใหญ่ มะพร้าวน้ าหอม เป็นต้น 

 
/ ๘.  ด้านการ….. 
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                   ๘.  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล                        
                     ๘.๑ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มี

ประสิทธิภาพ มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ความรับผิดชอบต่อชุมชน
มีความโปร่งใสมากขึ้น โดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และมีส่วนร่วมใน
กระบวนการวางแผนและการท างาน ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือในการท างานกับ
หน่วยงานอ่ืน ให้ประชาชนร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล 

       ๘.๒ สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่
ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เป็นที่ เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจจริตและประพฤติมิชอบ 
สนับสนุนค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต และถูกต้องของ
ความชอบธรรม    

                    ๘.๓ จัดท าโครงประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ และเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือ
ระดมความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน องค์กรการพัฒนาและประชาชนได้เสนอ
ความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการ ร่วมวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา 
และร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ และเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติด้วยการ
จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการ 

   ๘.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการมีส่วนร่วม
พัฒนาท้องถิ่น การสนับสนุนบทบาทของผู้แทนประชาคม  ผู้น าชุมชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารกิจการงานของเทศบาล เช่น ผู้แทนประชาคมในองค์กรการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการอ านวยการ
ด าเนินโครงการต่าง ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีบทบาทและส่วนร่วม
ในการเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลและได้แสดงความคิดเห็นเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริหารกิจการของเทศบาลในงานด้านต่าง ๆ ดังที่ปรากฏในคราวการ
ประชุมสภาเทศบาลแต่ละครั้งที่ผ่านมา 

     ๘.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น โดยการจัดส่ง
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ราชการและเอกชนจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเสมอมาเป็นประจ า 
เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ให้มากขึ้น รวมถึงการจัดประชุมข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างร่วมกับคณะ
ผู้บริหารเทศบาลเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือรับทราบ ปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนกับองค์กร 

/ ๘.๖ ในรอบป…ี.. 



  

 

- ๑๘ - 

    ๘.๖ ในรอบปีที่ผ่านมาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้รับการตรวจประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
พ.ศ.  ๒๕๖๔ ได้คะแนนเป็นล าดับที่หนึ่งของจังหวัดสมุทรสงคราม  

    ๘.๗  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม  โดยการ
พัฒนาปรับปรุ งระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์ สิ น ให้ เป็นปั จจุบั น 
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้มีการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เสริมสร้างความ
เข้าใจให้กับผู้มีหน้าที่ช าระภาษี ลดขั้นตอนในการยื่นแบบและแสดงรายการช าระ
ภาษี ออกบริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นอกสถานที่เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชน และสร้างแรงจูงใจโดยการมอบของขวัญของรางวัลให้แก่ผู้
ที่มาช าระภาษี                
         ๘.๘ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการในการติดต่อราชการของ
ประชาชน ให้สั้นและกระชับขึ้น โดยการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการที่ซ้ าซ้อน
ยุ่งยากเกินความจ าเป็น เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ท าให้เป็นที่ประทับใจแก่ผู้
มาติดต่อขอใช้บริการกับเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้เป็นอย่างดี 
         ๘.๙  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่เพ่ือเป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล 
ปรับปรุงหอกระจ่ายข่าวและระบบเสียงตามสายให้มีประสิทธิภาพในการรับฟังเพ่ิม
มากขึ้น ก าหนดระยะเวลาประชาสัมพันธ์ออกอากาศในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนไว้เป็นมาตรฐานอย่างชัดเจน และจัดให้มีการบริการอินเตอร์เน็ต 

           ๘.๑๐  จัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับกับปริมาณงาน
ที่เพ่ิมขึ้น หรือน ามาทดแทนของเดิมที่ช ารุดเสียหายและหมดสภาพอันเนื่องมาจาก
การใช้งานมาเป็นระยะเวลานานและไม่คุ้มค่าที่จะน ากลับมาซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ตามปกติอีกต่อไป  โดยค านึงความจ าเป็นกับภารกิจหน้าที่และความเหมาะสมที่ควร
ค่าแก่การน ามาใช้งาน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล  
เครื่องโทรสาร  เลื่อยยนต์  คูลเลอร์น้ าสแตนเลส  เป็นต้น 
          กระผมพร้อมคณะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้บรลุ
เป้าหมายในการที่จะพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ให้มีความเจริญก้าวหน้า  
ประชาชนมีความสุข กินดีอยู่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ให้ดีมีความมั่นคงในการด ารงชีวิต  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
สามารถที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ของ
เรา ส าหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่กระผมได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาก็มีเพียงเท่านี้ 
ขอบคุณครับ 

/ นายพงษ์ศักดิ์….. 
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นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  - ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประธานสภาเทศบาล ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. ๒๕๖๔  มาให้ทุกท่านได้ทราบทั้งหมดนี้ ผมก็จะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกสภา
ได้ใช้สิทธิในการอภิปรายหรือสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในถ้อยแถลงประเด็น
ใดที่เก่ียวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลในรอบปีงบประมาณท่ีผ่านมาข้างต้น โดยที่จะไม่มีการขอ
มติต่อที่ประชุมสภา ขอเชิญครับ 

นายเชาว์  ศรีอนันต์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่าน ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตาม

นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ที่ผ่านมาตามหลักการและเหตุผลที่นายกเทศมนตรีได้แถลงและรายงานมา
ให้ที่ประชุมสภาได้ทราบมาทั้งหมดข้างต้นนั้น กระผมมีข้อสงสัยที่จะขอเรียนถาม
ท่านประธานสภาว่ากรณหีัวข้อที่ ๒ ในด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในหัวข้อ 
๒.๑ ในการที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่สนับสนุนงบประมาณจัดตั้งโรงพยาบาล
สนามขนาดหนึ่ ง พันเตียงที่ต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม  งบประมาณจ านวน  ๑,๓๐๐,๐๐๐.-บาท และการจัดตั้งศูนย์พัก
คอยของต าบลเหมืองใหม่ที่บริเวณวัดหนองกะพง หมู่ที่ ๕ ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท ไม่ทราบ
ว่าเทศบาลใช้งบประมาณจากส่วนใดมาด าเนินการโครงการดังกล่าวเพราะผมเห็นว่า
งบประมาณปกติของเราในแต่ละปีก็มีน้อยอยู่แล้ว ซึ่งผมขอท าความเข้าใจกับที่
ประชุมสภาแห่งนี้ก่อนว่าในกรณีที่ผมสอบถามมานี้มิได้เป็นการคัดค้านแต่อย่างใด
เพียงแต่มีข้อสงสัยที่มาของงบประมาณที่ไปสนับสนุนให้กับการจัดตั้งโรงพยาบาล
สนามและศูนย์พักคอยว่ามีท่ีมาท่ีไปเป็นอย่างไรเท่านั้น ขอบคุณครับ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ผมขออนุญาตให้ปลัดเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เป็นผู้ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย ์  -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ปลัดเทศบาล              ทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมสภาได้ทราบจากกรณีที่ท่านสมาชิก

สภาได้สอบถามว่าในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่ต าบลแพรกหนามแดง และการ
จัดตั้งศูนย์พักคอยของต าบลเหมืองใหม่ที่บริเวณวัดหนองกะพงก็ดีเป็นงบประมาณ
ของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  หนังสือสั่งการแจ้งแนวทางว่าในล าดับแรกให้ใช้
งบประมาณรายจ่ายของท้องถิ่นเองที่ได้ตั้งจ่ายไว้ในงบกลางซึ่งเป็นเงินส ารองจ่ายใน
กรณีฉุกเฉินก่อน หรือสองถ้างบกลางมีไม่เพียงพอเราสามารถโอนงบประมาณ
รายการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้มาไว้ในงบกลางเพ่ือมาจ่ายตรงนี้ หรือสามใช้จ่าย
จากเงินสะสมแต่ในส่วนของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ในเมื่องบกลางของเราที่ตั้ง
จ่ายไว้มีไม่เพียงพอเราก็ได้ใช้วิธีที่สองโอนจากโครงการที่ไม่จ าเป็นต้องใช้มาไว้ที่งบ
กลางเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย ซึ่งกรณีนี้
จังหวัดสมุทรสงครามเป็นผู้ก าหนดคือให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งทั้งเทศบาลและ อบต. 

/ น ายอดเงิน….. 



  

 

- ๒๐ - 

น ายอดเงินสะสมไปแจ้งให้จังหวัดทราบว่ามียอดจ านวนเท่าใดแล้วจังหวัดก็จะ
ก าหนดสัดส่วนมาให้ว่าท้องถิ่นนั้นจะต้องอุดหนุนหรือช่วยเหลือเท่าใด แต่พอดีว่า
กรณีดังกล่าวเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เรางบประมาณปกติตั้งไว้น้อยเพราะเราตั้ง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้วยแต่ในช่วงที่มีการตั้งโรงพยาบาลสนาม
และศูนย์พักคอยเป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณแต่พอช่วงสิ้นปีงบประมาณที่เราตั้งจ่ายไว้
ที่เป็นค่าเงินเดือนหรือค่าตอบแทนให้แก่บุคคลากรเราไม่ได้ใช้จึงได้พิจารณาโอน
งบประมาณที่เหลือจ่ายหรือไม่ได้จ่ายจากส่วนนี้มาสนับสนุนให้กับการจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยตามที่ได้เคยเรียนแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบไปแล้ว
เมื่อคราวประชุมสภาเมื่อครั้งคราวที่ผ่านมา ขอบคุณค่ะ 

นายเชนทร์  ธงชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่าน ผมขออนุญาตเรียนถามท่านประธานสภาว่าการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

นโยบายที่นายกเทศมนตรีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลในครั้งนี้ในกรณีหัวข้อที่ ๒ ด้าน
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในหัวข้อ ๒.๙ ที่ระบุไว้ว่าจัดให้มียานพาหนะและ
หน่วยบริการรับส่งผู้ป่วยตามที่ได้รายงานไว้ข้างต้นไม่ทราบว่าเรามีรถรับส่งผู้ป่วย
ด้วยเหรอครับ และเรือยนต์ดับเพลิงที่มีอยู่ยังสามารถใช้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
หรือไม่ ขอบคุณครับ  

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ผมขออนุญาตให้ปลัดเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เป็นผู้ชี้แจงครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย ์  -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ปลัดเทศบาล ทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมสภาได้ทราบว่าการให้บริการรับส่ง

ผู้ป่วยในส่วนนี้เราได้ใช้ยานพาหนะซึ่งเป็นรถส่วนกลางของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่
ถ้าหากมีผู้ป่วยรายใดที่ประสงค์หรือต้องการความช่วยเหลือเทศบาลก็จะมี
ยานพาหนะบริการรับส่งยังสถานพยาบาลได้ตามที่มีการร้องขอซึ่งก็มีอยู่หลายกรณี
มาแล้ว  การรายงานตามตัวหนังสืออาจจะเข้าใจว่าเป็นการจัดหา  เป็นแต่เพียงการ
ให้บริการในด้านของยานพาหนะที่เป็นรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลต าบลเหมือง
ใหม่ที่มีอยู่จ านวนสองคันส าหรับการให้บริการแก่ประชาชนหากว่าท่านใดมีความ
ประสงค์จะให้ทางเทศบาลรับส่งผู้ป่วยท่านก็สามารถที่จะแจ้งมาได้อย่างกรณีที่ได้มี
การให้บริการมาแล้วได้แก่ผู้ที่ป่วยด้วยโรงมะเร็งที่จะต้องเดินทางไปสถานพยาบาล
อยู่เป็นประจ าเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ก็ด าเนินการอยู่เมื่อมีการร้องขอโดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายใดๆ เราจะให้บริการในส่วนนี้ด้วยยานพหะที่เป็นรถยนต์ส่วนกลางของเรา
เท่านั้น  รถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินปัจจุบันเรายังไม่มีไว้ใช้ในส านักงาน ส่วนที่ท่าน
สมาชิกสภาได้สอบถามมาว่าเรือยนต์ดับเพลิงที่มีอยู่ยังสามารถใช้ปฏิบัติงานได้
ตามปกติอยู่หรือไม่นั้น ดิฉันขอเรียนว่ายังสามารถงานใช้ได้ตามปกติ ซึ่งล่าสุดในช่วง
ที่ผ่านมาก็น าไปปฏิบัติงานในช่วงของเทศกาลลอยกระทง ขอบคุณค่ะ 

นายพงษ์ศักดิ์   จาตุรัส  - ขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ก็ขอให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบตามนี้ 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาท่านอ่ืนที่ต้องการจะอภิปราย หรือเสนอความคิดเห็นหรือต้องการ

ซักถามในระเบียบวาระนี้ประการใดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากนี้อีกหรือไม่ เพ่ือที่จะให้ 
/ ท่านนายก….. 
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ท่านนายกเทศมนตรีได้ท าการชี้แจงและตอบข้อซักถามนั้นเพ่ือให้ทุกท่านได้ทราบ
ต่อไป ขอเชิญครับ 

-  ไม่มี 
-  เมื่อไม่มี  ในถ้อยแถลงของการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

ของท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลในรอบ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาก็เป็นอันเสร็จสิ้นตามหลักเกณฑ์ข้อกฎหมายและ
ระเบียบดังที่ได้เรียนแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบไว้แล้วข้างต้นทุกปราการ ซึ่งแผนงาน
โครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ท่านนายกเทศมนตรีด าเนินการไว้นั้น   
ก็เป็นไปตามที่ท่านได้แถลงต่อสภาไว้ ในเมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดติดใจสงสัยที่จะ
สอบถามผมถือว่าทุกท่านรับทราบแล้ว ผมก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่ในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติได้ท าหน้าที่ให้เข้มแข็ง และเป็นไปตามตัว
บทกฎหมายเพ่ือคอยติดตามและตรวจสอบการท างานของคณะผู้บริหารเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่ต่อไปว่าท่านได้ด าเนินการตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลไว้
หรือไม่อย่างไร ขอขอบคุณครับ 

ที่ประชุมสภา       - รับทราบ 
  ๖.๒ ญัตติรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยไม่มีการลงมติ  (เสนอโดยผู้บริหาร
เทศบาล) 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๕ ข้อ ๕.๒ เป็นเรื่องของผู้บริหารได้เสนอญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยที่ไม่มีการลงมติ ซึ่งรายละเอียดของเอกสารดังกล่าว
ทางด้านกองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้จัดท าเป็นรูปเล่มขึ้นมา และผมก็ได้ให้
ทางเลขานุการสภาจัดส่งให้กับสมาชิกสภาได้ทราบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
หลายวันแล้ว จึงหวังว่าทุกท่านคงได้รับและศึกษาในรายละเอียดกันมาพอสมควร 
จากนี้ไปผมขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงในญัตติดังกล่าวให้ที่ประชุมสภาได้
ทราบ ขอเรียนเชิญครับ 

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา  -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี และท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  จากนี้ไปจะเป็นการเสนอญัตติเพ่ือที่จะ

น ามารายงานผลให้ที่ประชุมสภาได้ทราบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ขอเสนอรายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  มาเพ่ือสภาเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่ได้ทราบ 

 
 

/ เหตุผล….. 
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เหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้ 

    (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๓) ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่ ตามค าสั่งเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ที่  ๕๑/๒๕๖๔  ลงวันที่  ๓๑  
พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 

ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่๓) พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๒ (๓) จึงขอเสนอญัตติ เรื่อง รายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  มาเพ่ือเสนอให้
สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทราบ (รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมาท้าย
ญัตตินี้)                              

- ส าหรับเอกสารรายละเอียดของการรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เทศบาลได้ด าเนินการตาม
กรอบแนวทางและจัดท าเป็นรูปเล่มพร้อมจัดส่งไปให้ทุกท่านได้ทราบเป็นการ
ล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น รายงานฉบับนี้ถือว่าเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่สามารถที่จะเป็นตัวก าหนดและ
น าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รายงานมาให้ทราบ เพ่ือที่ให้ผม
น าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ให้ทราบตามขั้นตอนและวิธีการของ
ระเบียบดังกล่าว ซึ่งมีด้วยกันสามส่วนรวมทั้งหมดยี่สิบสามหน้าผลการพัฒนาก็
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านตามที่ได้สรุปมาให้ทุกท่านได้ทราบ โดยมีทั้ง
โครงการที่ท าเรียบร้อยไปแล้ว บางโครงการก็อยู่ระหว่างด าเนินการและบาง 

/ โครงการ….. 



  

 

- ๒๓ - 

โครงการก็ยังไม่ได้ด าเนินการก็หวังว่าทุกท่านก็คงได้ทราบและศึกษาในรายละเอียด
กันไปพอสมควรแล้ว ชอบคุณครับ 

นายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส       - ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ได้เสนอญัตติ และแถลงใน 
ประธานสภาเทศบาล หลักการและเหตุผลของการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลเหมืองใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔  มาให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ
แล้ว นั้น มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายหรือมีข้อสงสัยที่จะสอบถาม หรือ
เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นต้องการที่จะให้เพ่ิมเติมในส่วนใดในรายงาน
ดังกล่าวในครั้งนี้บ้าง เพ่ือที่จะไปด าเนินการตามกระบวนการให้ถูกต้องครบถ้วน
ต่อไป  ผมจะให้เวลาท่านพอสมควรโดยที่จะไม่มีการลงมติ ขอเชิญครับ 

นายเชาว์  ศรีอนันต์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่าน ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ได้รายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผมขออนุญาต
สอบถามท่านประธานสภาว่าในส่วนที่เป็นวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในหกหัวข้อนั้น
เป็นไปตามแบบมาตรฐานเดียวกันหรือว่าเป็นไปตามที่เราก าหนดแล้วตั้งขึ้นมาเอง 
ขอบคุณครับ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย ์  -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล   ทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ วิสัยทัศน์นั้นเป็น

วิสัยทัศน์ของท่านนายกเทศมนตรีคนปัจจุบัน  ส่วนยุทธศาสตร์เรานั้นจะต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ซึ่งตรงนี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจะเป็นของ
จังหวัด  โดยส านักงานจังหวัดเป็นผู้จัดท า ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นใน
จังหวัดนั้น ท้องถิ่นจะต้องจัดส่งข้อมูลของแต่ละ อปท. ไปที่ อบจ.สส.  ฉะนั้น  การ
จัดท าแผนพัฒนาทุกท้องถิ่นในจังหวัดจะต้องสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นใน
จังหวัด ซึ่ง อบจ.จะเป็นผู้รวบรวมแล้วก็จะส่งมาให้ที่เราก็จะรู้ว่ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเรามีแนวไปทางไหนบ้าง ดังนั้น หกยุทธศาสตร์ตรงนี้จะ
สอดคล้องกับจังหวัดและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ส าหรับใน
รายละเอียดดิฉันขออนุญาตที่ประชุมสภาเรียนเพ่ิมเติมในหน้าที่สิบสองได้ก าหนดไว้
ว่าโครงการไหนบ้างทีเ่ราด าเนินการแล้วหรือโครงการใดบ้างที่เรายังไม่ได้ด าเนินการ
ก็จะบอกเหตุผลเอาไว้แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ที่เรายังไม่ได้ด าเนินการก็เพราะติดปัญหา
เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นท าให้โครงการเกี่ยวกับการอบรมของเราถึงยัง
ไม่ได้ด าเนินการ ขอบคุณค่ะ 

นายเชาว์  ศรีอนันต์  - ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลที่ได้ชี้แจงมาให้ทราบ ก็ถือว่าในแต่ละ 
สมาชิกสภาเทศบาล ยุทธศาสตร์ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงก็ครอบคลุมสอดคล้องไปในทุกด้าน

ตามท่านที่ได้เสนอมา ผมเข้าใจแล้วก็คงจะไม่มีอะไรติดใจสงสัยที่จะสอบถามอีก 
ขอบคุณครับ 

/ นายพงษ์ศักดิ์….. 



  

 

- ๒๔ - 

นายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส       - มีสมาชิกสภาท่านอ่ืนที่ต้องการจะอภิปราย หรือเสนอความคิดเห็นหรือ 
ประธานสภาเทศบาล ต้องการซักถามในระเบียบวาระนี้ประการใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เพ่ือที่จะให้ท่าน

นายกเทศมนตรีได้ท าการชี้แจงและตอบข้อซักถามนั้นเพ่ือให้ทุกท่านได้ทราบต่อไป 
ขอเชิญครับ 

- ไม่มี - 
- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยที่จะ

สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่จะให้แก้ไขเพ่ิมเติมใด ๆ อีก จึงเป็นอันว่าที่ประชุม
สภาแห่งนี้ได้รับทราบถึงการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ต าบลเหมืองใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี
เสนอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ที่ประชุม                   - รับทราบ 
๖.๓ ญัตติรายงานผลการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะตาม

เกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ  ของ
เทศบาล  พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยไม่มีการลงมติ  (เสนอโดยผู้บริหารเทศบาล) 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๖ ข้อ ๖.๓ เป็นเรื่องของผู้บริหารได้เสนอญัตติรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล ผลการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ า

มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ .ศ.  ๒๕๖๔ ผมขอเชิญ
นายกเทศมนตรีหรือผู้แทนได้แถลงและเสนอญัตติดังกล่าวให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ
ต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ  

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา  -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ 
นายกเทศมนตรี ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในระเบียบวาระนี้ผมขอแถลงญัตติเพ่ือที่จะ

รายงานผลการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่า
เป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ โดยมีหลักการและเหตุผลที่จะแถลงให้สภาเทศบาลได้ทราบ ดังต่อไปนี้ 

  หลักการ 
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ขอเสนอรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ า

การจัดบริการสาธารณะของเทศบาล  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  มาเพ่ือสภาเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่ได้ทราบ 

                   เหตุผล 

ด้วยคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ก.ก.ถ.) มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๓) และ
ให้ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงาน ก.ก.ถ.)  น าเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท. ไปใช้ในการประเมิน อปท. ซึ่งส านักงาน ก.ก.ถ. ได้พิจารณา
คัดเลือกเกณฑ์ชี้วัด ส าหรับใช้ประเมินเทศบาลในปี พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๒๔๗ 
ตัวชี้วัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

/ ส านักงานปลัด….. 



  

 

- ๒๕ - 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยส านักงาน ก.ก.ถ. ขอความร่วมมือ
เทศบาลด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง และด าเนินการบันทึก
ข้อมูลตามติดตามประเมินผล จ านวน ๓ แบบ ได้แก่ แบบเทศบาล ๑ , แบบ
เทศบาล ๒-๑ ถึง ๒-๖ และแบบเทศบาล ๓ ลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์
ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด และเม่ือด าเนินบันทึกข้อมูลดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว
ให้ด าเนินการดังนี้ 
 ๑. เมื่อคณะกรรมการประเมินตนเองในแต่ละด้านได้รวบรวมข้อมูลการ
ประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอผู้บริหารของเทศบาลทราบผลการด าเนินงาน
ของเทศบาล ตามเกณฑ์ชี้วัด และพิจารณารับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 ๒. ส่ งผลการประเมินให้  ส านักงาน ก.ก.ถ.  ทางระบบออนไลน์ที่  
www.odloc.go.th ตามวิธีการที่ก าหนด และกรุณาจัดท าหนังสือเพ่ือแจ้งให้ทราบ
ว่าได้ส่งผลการประเมินให้ส านักงาน ก.ก.ถ. แล้ว 
 ๓. น าผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะเสนอ
ผู้บริหารเทศบาล และ รายงานที่ประชุมสภาของเทศบาล เพ่ือทราบผลการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล 
 ๔. แจ้งผลการประเมินให้ประชาชนทราบ เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมูล
ผลการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ชี้วัดผ่านกระบวนการประชาคมและ/หรือการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของเทศบาล หรืออ่ืนๆ ตามสมควร 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินตนเองของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ได้
ด าเนินการบันทึกข้อมูลติดตามประเมินผล  จ านวน  ๓  แบบ  ได้แก่  แบบเทศบาล  
๑ และแบบเทศบาล  ๒  ประกอบด้วย  แบบเทศบาล ๒-๑ ถึงแบบเทศบาล ๒-๖ 
และแบบเทศบาล ๓ ลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง เสนอผลการ
ประเมินตนเองตามแบบติดตามประเมินผลให้ผู้บริหารเทศบาลทราบและรับรอง 
และส่งผลการประเมินให้ ส านักงาน ก.ก.ถ. เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น  เทศบาลต าบล
เหมืองใหม่จึงขอรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาล  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  มาเพ่ือเสนอให้สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่
ทราบผลการปฏิบัติงานของเทศบาล (รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมาท้าย
ญัตตินี้)  ขอบคุณครับ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ได้เสนอญัตติและแถลงถึง 
ประธานสภาเทศบาล หลักการและเหตุผลของรายงานผลการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะตาม

เกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม ่ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มาให้ทุกท่านได้ทราบทั้งหมดนี้ จะไม่มีการ
ขอมติจากที่ประชุมสภาเป็นแต่เพียงการรายงานให้ทุกท่านทราบเท่านั้น แต่สมาชิก
สภาก็สามารถที่จะอภิปราย หรือเสนอความคิดเห็น หรือต้องการจะซักถามได้ตาม
ระเบียบฯ  มีหรือไม่ก็ขอเชิญครับ 

 
/ นางจุฬารัตน์….. 



  

 

- ๒๖ - 

นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย ์  -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล   ทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตให้ข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงไปบอก

ว่าคณะกรรมการเป็นผู้ประเมินนั้น คณะกรรมการประเมินได้แก่ผู้อ านวยการกอง
ทุกกองของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ เพราะผู้อ านวยกองทุกกองจะรู้ว่าภารกิจของ
ตนเองมีอะไรบ้าง และตัวชี้วัดที่ทางคณะกรรมการกระจายอ านาจก าหนดมา
เนื่องจากว่าภารกิจทั้งหมดเป็นภารกิจถ่ายโอนตาม พ.ร.บ.กระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉะนั้น แต่ละท้องถิ่นจะมีภารกิจไม่เท่ากัน
จึงได้ใช้ค าว่ามาตรฐานขั้นต่ า ท้องถิ่นใดที่มีขนาดใหญ่ก็จะมีภารกิจมากกว่า ดังนั้น 
ภารกิจของเราบางรายการถึงยังไม่มีอย่างเช่น เรื่องร้อยละโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ถนนที่ขึ้นทะเบียนทางหลวงต้องขออนุญาตว่าพอเราไม่มีช่างเราจึงไม่มีการขึ้น
ทะเบียนเพราะภารกิจตรงนี้ต้องเป็นช่างเท่านั้นที่ทราบ ตรงนี้ของเราจึงมีข้อจ ากัดที่
ไม่มีบุคคลากรทางด้านช่างแต่ขณะนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการจัด
สอบผู้บริหารแล้วแต่เราไม่ทราบว่าเวลาบรรจุจะมีช่างมาลงที่เราหรือไม่ เพราะ
เทศบาลเราผู้อ านวยการกองช่างระดับต้นถ้าสมัยก่อนหากเป็นซีก็จะเทียบกับระดับ
เจ็ดถ้าเป็นระบบแท่งจะเรียกว่าเป็นระดับต้นต าแหน่งว่างมีมากพอสมควรแต่มี
ผู้สอบได้น้อยเราจึงไม่ทราบว่าต าแหน่งนี้จะมีคนเลือกมาอยู่ที่เราหรือไม่ ฉะนั้น ตรง
นี้ในภารกิจด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเราจึงไม่มีคะแนนเพราะเราไม่มีบุคคลากรทางด้าน
ช่าง  แต่ว่าอย่างบางรายการที่เราไม่ได้คะแนนอย่างเช่นด้านผู้ป่วยเอดส์เพราะว่าที่
ผ่านมาในพ้ืนที่เราไม่มีผู้ป่วยเอดส์  แตใ่นปีนี้มผีู้ป่วยเอดส์ในพ้ืนที่แล้วซึ่งในปีหน้าเรา
ก็จะมีตัวชี้วัดเพ่ิมข้ึนอีก ขอบคุณค่ะ 

นายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส  - ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลที่ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมในญัตตินี้มาให้ที่ประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล ได้ทราบมีสมาชิกสภาท่านใดต้องการจะอภิปราย หรือเสนอความคิดเห็นหรือ 
 ต้องการซักถามในระเบียบวาระนี้ประการใดหรือไม่ เพื่อที่จะให้ท่านนายกเทศมนตรี

ได้ท าการชี้แจงและตอบข้อซักถามนั้นให้ท่านได้ทราบต่อไป ขอเชิญครับ  
-  ไม่มี - 
-  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะขออภิปราย หรือเสนอแนะหรือ

แสดงความคิดเห็นใดในระเบียบวาระนี้ ผมถือว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้รับทราบถึง
การรายงานผลการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่า
เป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม                   - รับทราบ  
     ๖.๔ ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่  ๑) ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (เสนอโดย
ผู้บริหารเทศบาล) 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ต่อไปผมขอเข้าสู่หัวข้อระเบียบวาระท่ี ๖ ข้อที่ ๖.๔ ในการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ในคราวครั้งนี้ เป็นเรื่องของผู้บริหารเทศบาลได้เสนอ 

/ ญัตติ….. 



  

 

- ๒๗ - 

ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  (ครั้ง
ที่ ๑) ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ผมขอเชิญนายกเทศมนตรีหรือผู้แทนได้แถลงและ
เสนอญัตติดังกล่าวให้ที่ประชุมสภาได้ทราบเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติของสภา
ต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

นายธีรวัฒน์   จันทร์เสมา  -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ 
นายกเทศมนตรี ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ต่อไปนี้จะเป็นการเสนอญัตติเพ่ือพิจารณา

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  (ครั้งที่ ๑)  
ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  เพ่ือไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 
๑ รายการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๓,๗๐๐.-บาท  โดยมีหลักการและเหตุผลที่จะ
น าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ดังต่อไปนี้ 

                หลักการ 
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  มีความจ าเป็นที่จะต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาล

ต าบลเหมืองใหม่โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  
(ครั้งที่  ๑)  ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป       
งบลงทุน  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีรายละเอียดของการโอนลดและโอน
เพ่ิมงบประมาณรายจ่ายดังต่อไปนี้   

โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  งบประมาณตั้งไว้จ านวน  ๑,๓๔๖,๐๐๐.-บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลดจ านวน ๑,๓๔๖,๐๐๐.-บาท  ขอโอนลดจ านวน  
๓,๗๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลดจ านวน ๑.๓๔๒,๓๐๐.- บาท 

โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๒๑.๕  นิ้ว  จ านวน  ๑  
เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด  ที่   มท  ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘  ลงวันที่   ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  
งบประมาณตั้งไว้จ านวน  -  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพ่ิมจ านวน -   
บาท ขอโอนเพ่ิมจ านวน  ๓,๗๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพ่ิมจ านวน  
จ านวน  ๓,๗๐๐.- บาท 

เหตุผล 
เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นที่ใช้งานอยู่ ในปัจจุบันเกิดการช ารุด

เสียหายซึ่งเกิดจากผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานาน  จึงท าให้เสื่อมสภาพลงไม่  
/ และเพ่ือเป็น….. 



  

 

- ๒๘ - 

สามารถใช้งานได้ตามปกติ และเห็นว่าหากจะน ากลับไปซ่อมแซมเกรงว่าจะไม่คุ้มค่า  
และเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
ส านักปลัดจึงได้พิจารณาโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามหลักการ
ดังกล่าวข้างต้น  ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อ ๒๗  
ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”จึงขอเสนอญัตตินี้เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลเหมือง
ใหม่พิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป ขอบคุณครับ  

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ได้เสนอญัตติและแถลงถึง 
ประธานสภาเทศบาล หลักการและเหตุผลของการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวมาให้ที่ประชุมสภา

ได้ทราบทั้งหมดนี้ มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการจะอภิปราย หรือเสนอความคิดเห็น
หรือต้องการจะซักถามในระเบียบวาระนี้ประการใดหรือไม่  ขอเชิญครับ (ทิ้งเวลาไว้
พอสมควร) 

-  ไม่มี - 
-  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะขออภิปราย หรือมีความคิดเห็น

หรือมีข้อสงสัยใดที่จะสอบถามในระเบียบนี้ ดังนั้น ผมจึงใคร่ขอมติจากที่ประชุม
สภาแห่งนี้ต่อไปว่าสมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ท าการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕  (ครั้งที่ ๑) ของส านักปลัดเทศบาล  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการ 
เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่
น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จ านวน ๑ เครื่อง ตามหลักการและเหตุผลที่ท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอมาในครั้งนี้ได้หรือไม่อย่างไรนั้นก็ขอได้โปรดยกมือขึ้นให้พ้น
ศีรษะ  เชิญท่านเลขานุการสภานับจ านวนของผู้ลงมติในครั้งนี้ให้ถูกต้องแล้ว
รายงานที่ประชุมสภาทราบด้วย 

มติที่ประชุม  -  สมาชิกสภาอนุมัติ  ๑๐  เสยีง 
   -  สมาชิกสภาไม่อนุมัติ  -  เสยีง 
   -  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้เทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลเหมืองใหม่ท าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวตามญัตติข้างต้นที่

ผู้บริหารเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เสนอมาในครั้งนี้ได้ 
๖.๕  ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  (ครั้งที่  ๑)  กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นราย     
การใหม่  (เสนอโดยผู้บริหารเทศบาล) 

 
 

/ นายพงษ์ศักดิ์..... 



  

 

- ๒๙ - 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ต่อไปผมขอเข้าสู่หัวข้อระเบียบวาระท่ี ๖ หัวข้อที่ ๖.๕ ในการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ในคราวครั้งนี้  เป็นเรื่องของผู้บริหารเทศบาลได้เสนอ

ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้ง
ที่ ๑) ในส่วนของกองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ผมขอเชิญนายกเทศมนตรีหรือ
ผู้แทนได้แถลงและเสนอญัตติดังกล่าวให้ที่ประชุมสภาได้ทราบเพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุมัติของสภาต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ  

นายธีรวัฒน์   จันทร์เสมา  -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ 
นายกเทศมนตรี ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ต่อไปนี้จะเป็นการเสนอญัตติเพ่ือพิจารณา

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)  
กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ลงทุน เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน ๑ รายการ  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  
๖,๓๐๐.- บาท โดยมีหลักการและเหตุผลที่จะน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลเหมือง
ใหม่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ดังนี้  

                                           หลักการ 
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  มีความจ าเป็นที่จะต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาล

ต าบลเหมืองใหม่โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
(ครั้งที่ ๑) กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ โดยมี
รายละเอียดของการโอนเพิม่และโอนลดงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 

โอนลด  กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  งบประมาณตั้งไว้
จ านวน  ๑ ,๓๔๖,๐๐๐ . -บาท งบประมาณคง เหลื อก่ อน โอนลดจ านวน 
๑,๓๔๒,๓๐๐.- บาท  ขอโอนลดจ านวน  ๖,๓๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
โอนลดจ านวน จ านวน ๑,๓๓๖,๐๐๐.-  บาท  

โอนเพิ่ม  กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A๓  จ านวน ๑ 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม  และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
ที่สุด  ที่  มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘  ลงวันที่ ๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๙ งบประมาณตั้งไว้
จ านวน   -  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพ่ิมจ านวน  -   บาท ขอโอนเพ่ิม
จ านวน  ๖,๓๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพ่ิมจ านวน  จ านวน  
๖,๓๐๐.- บาท 

/ เหตุผล….. 



  

 

- ๓๐ - 

เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการนี้ไว้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกองช่าง ได้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นปัจจุบัน และ
หรือทดแทนครุภัณฑ์บางรายการที่ช ารุดเสียหายและเห็นว่าจะไม่คุ้มค่าที่จะน า
กลับมาซ่อมแซมให้ใช้งานไดดี้ดังเดิมตามปกต ิ 

 ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น”ขอบคุณครับ  

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ได้เสนอญัตติและแถลงถึง 
ประธานสภาเทศบาล หลักการและเหตุผลของการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวมาให้ที่ประชุมสภา

ได้ทราบทั้งหมดนี้ มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการจะอภิปราย หรือเสนอความคิดเห็น
หรือต้องการจะซักถามในระเบียบวาระนี้ประการใดหรือไม่  ขอเชิญครับ (ทิ้งเวลาไว้
พอสมควร) 

นางสาวทรงศรี ปลั่งเจริญผล - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน จากการที่ดิฉันได้วิเคราะห์ในรายละเอียดของการโอนเงินงบประมาณตามที่

ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมาทั้งสองญัตตินี้แล้ว ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องจัดหา
ครุภัณฑ์เหล่านี้ไว้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติได้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่สะดวกทันสมัย และ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน จะท าให้เกิดขวัญและก าลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติได้
อย่างดียิ่ง โดยเฉพาะงานที่เก่ียวข้องกับการให้บริการกับประชาชน ขอบคุณค่ะ 

-  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่ได้มีการเสนอแนะมาให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ
มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการจะอภิปราย หรือเสนอความคิดเห็นหรือต้องการจะ
ซักถามในระเบียบวาระนี้ประการใดอีกหรือไม่  

-  ไม่มี –  
- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะขออภิปราย หรือมีความคิดเห็น

หรือมีข้อสงสัยใดที่จะสอบถามในระเบียบนี้ ดังนั้น ผมจึงใคร่ขอมติจากที่ประชุม
สภาแห่งนี้ต่อไปว่าสมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ท าการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕  (ครั้งที่ ๑) กองช่าง แผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นจ านวนเงิน  ๖,๓๐๐.- บาท 
ตามหลักการและเหตุผลที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมาในครั้งนี้ได้หรือไม่อย่างไรนั้น
ก็ขอได้โปรดยกมือขึ้นให้พ้นศีรษะ  เชิญท่านเลขานุการสภานับจ านวนของผู้ลงมติใน
ครั้งนี้ให้ถูกต้องแล้วรายงานที่ประชุมสภาทราบด้วย 

มติที่ประชุม  -  สมาชิกสภาอนุมัติ  ๑๐   เสียง 
   -  สมาชิกสภาไม่อนุมัติ  -  เสยีง 
   -  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

/ นายพงษ์ศักดิ ์ ….. 



  

 

- ๓๑ - 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้เทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลเหมืองใหม่ท าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวตามญัตติข้างต้นที่

ผู้บริหารเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เสนอมาในครั้งนี้ได้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  มีสมาชิกสภาหรือผู้บริหารเทศบาลท่านใดจะขอเสนอเรื่องอ่ืนใดใน 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระนี้ประการใดหรือไม่ หลังจากนั้นก็จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้เข้าร่วม

ประชุมได้แสดงความคิดเห็น หรือจะสอบถามหรือจะติติงให้ข้อเสนอแนะในเรื่องใด
กับทางสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้างก็ขอเชิญ
ได้ แต่ก่อนอื่นผมจะให้ทางท่านนายกเทศมนตรีได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ
เพ่ิมเติมอีกหนึ่งเรื่อง ขอเชิญครับ 

นายธีรวัฒน์   จันทร์เสมา  -  ขอบคุณท่านประธานสภา ในระเบียบวาระนี้กระผมมีเรื่องที่จะน าเรียน 
นายกเทศมนตรี แจ้งให้ที่ประชุมสภาได้ทราบเพ่ิมเติมจากกรณีที่ประชาชนหลายท่านได้สอบถามกัน

เข้ามาว่าในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เดือนหน้าที่จะถึงนี้ทางเทศบาลต าบลเหมืองใหม่
มีโครงการที่จะจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี ๒๕๖๕ หรือไม่ ผมก็จะขออาศัยที่
ประชุมสภาแห่งนี้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ทุก
ท่านก็คงทราบกันดีอยู่แล้วว่าช่วงนี้ประชาชนทั่วไปยังไม่มีความปลอดภัยอัน
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ หรือที่เราเรียกกันทั่วๆ ไปว่าไวรัส 
โคโรนา 2019 และเชื้อตัวใหม่ที่เพ่ิงค้นพบหรือที่เรียกว่าโควิดกลายพันธ์โอมิครอนที่
ก าลังระบาดอยู่ในประเทศขณะนี้ ซ่ึงก็มีแนวโน้มสูงและกระจายไปทั่วทุกจังหวัดของ
ประเทศไทยผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งสูงขึ้นไม่หยุดจากความรุนแรงของเชื้อที่แพร่กระจาย
ง่ายอย่างรวดเร็วอย่างน่ากังวล เทศบาลต าบลเหมืองใหม่มีความเป็นห่วงและ
ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะความปลอดภัยของ
เด็กๆ ที่จะต้องมารวมกลุ่มกันจ านวนมากและมาจากหลากหลายพ้ืนที่ซึ่งอาจเป็น
แหล่งการแพร่ระบาดของโควิด-19  จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือซึ่งทุกฝ่ายมี
ความเห็นพ้องต้องกันว่าเพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว
และตกลงที่จะงดการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี ๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ 
๘ มกราคม ๒๕๖๕ ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลเหมืองใหม่แต่ละแห่ง
หากต้องการที่จะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตินั้นทางโรงเรียนก็ต้องประเมินความ
เหมาะสมเอาว่ า เมื่ อถึ งช่ วง เวลานั้นสมควรจัดได้หรือไม่ก็ต้องรับฟังทาง
กระทรวงศึกษาธิการด้วยว่าจะแจ้งสั่งการหรือมีมาตรการอย่างไรออกมาหรือไม่ จึง
ขอเรียนเรียนให้ที่ประชุมทราบ  

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นายเชนทร์  ธงชัย  -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่าน ผมขออนุญาตเรียนถามท่านประธานสภาไปถึงท่านนายกเทศมนตรีว่า ตามที่

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าติดตั้งประตูทางเข้า-ออก เพ่ือส าหรับการขึ้นลงที่หน้าอาคารส านักงาน 

/ เทศบาล….. 



  

 

- ๓๒ - 

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  จ านวน ๒ ชุด เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาท
ถ้วน) ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ และต่อมาได้มีการขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลกันเงินงบประมาณรายจ่ายจ านวนดังกล่าว เพ่ือไปด าเนินการตามโครงการ
กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันนี้ออกไปอีกในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จึงอยากทราบว่า
โครงการนี้เทศบาลได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว เนื่องจากได้มีผู้สอบถามมา ขอบคุณครับ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ขอเชิญทา่นนายกเทศมนตรีตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาในครั้งนี ้
ประธานสภาเทศบาล ให้ทีป่ระชุมสภาได้ทราบด้วย 
นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา  - ขอบคุณท่านประธานสภาและสมาชิกผู้สอบถาม ผมขออนุญาตเรียนใน 
นายกเทศมนตรี ภาพรวมให้ที่ประชุมทุกท่านได้ทราบไปในคราวเดียวกันว่าอาคารส านักงานเทศบาล

ต าบลเหมืองใหม่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เป็นของโรงเรียนวัดบางวันทองที่ถูกยุบเลิกไป 
โดยส านักงานการประถมศึกษา ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุไว้กับกรมธนารักษ์ ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีที่ผม
ได้เข้ามาท าหน้าที่เป็นนายกเทศมนตรีก็มีจุดมุ่งหมายที่จะปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ของส านักงานเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสวยงามและเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานต่อไป ซึ่ง
สภาพเดิมในปัจจุบันทุกท่านก็คงจะได้เห็นและทราบกันดีอยู่แล้วว่าค่อนข้าง     
ทรุดโทรม เนื่องจากอาคารหลังดังกล่าวมีอายุการใช้งานมานานมากกว่าเจ็ดสิบปี
แล้วท าให้วัสดุและโครงสร้างตัวอาคารหลายรายการเสื่อมสภาพลงเกิดความ
เสียหายหลายส่วน โดยเฉพาะพ้ืนที่เป็นไม้ผุพัง ผนังที่เป็นปูนฉาบก็หมดอายุและ
หลุดร่อนลงมา ส าหรับในส่วนที่เป็นโครงสร้างฐานรากด้านล่างไม่ว่าจะเป็นเสา 
ตอม่อ เข็ม คานคอดิน  ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งท าหน้าที่ในการรับ
น้ าหนักสิ่งก่อสร้างที่อยู่ด้านบนก็จะต้องขอความร่วมมือไปยังโยธาธิการจังหวัดจัดส่ง
วิศวกรผู้มีความรู้ความช านาญมาประเมินในความแข็งแรกอีกครั้งหนึ่งเพราะเราไม่
ทราบว่าวันหนึ่งวันใดอาจจะพังถล่มลงมาโดยไม่รู้ตัวหากจะท าการก่อสร้างขึ้นมา
ทดแทนอาคารหลังเก่านั้นก็ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากก็ต้องให้หลายฝ่ายร่วมกัน
พิจารณาปรึกษาหารือดูอีกครั้งว่าจะด าเนินการกันอย่างไรก็จะมาน าเรียนแจ้งให้ที่
ประชุมได้ทราบอีกครั้ง  ส าหรับโครงการตามที่ท่านสมาชิกสภาได้ทราบถามมาถึง
การจัดท าประตูทางขึ้นลงเอาไว้ข้างต้นตามที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้เสนอและ
ขออนุมัติกันเงินไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมานั้น   
ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อสร้างแล้วจะไปป้องกันอะไรได้มากมายนักเพียงแต่ไม่
ต้องการให้สุนัขขึ้นมารบกวนท าความสกปรกบนอาคารส านักงานของเราเท่านั้น 
และในวันนี้ทางผู้รับจ้างก็ได้เข้ามาด าเนินการติดตั้งประตูทางขึ้นลงอาคารส านักงาน
ตามโครงการที่ท่านสมาชิกสภาได้สอบถามมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว ซึ่งคาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในวันสองวันนี้ จึงขอเรียนให้ที่ประชุมทุกท่านทราบ ขอบคุณครับ 

นายพงษ์ศักด์  จาตุรัส  -  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้แจ้งและชี้แจงในเรื่องดังกล่าวนี้มาให้ที่ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมสภาแห่งนี้ได้ทราบก็หวังว่าทุกท่านคงเข้าใจตามนี้  มีสมาชิกสภาหรือ

ผู้บริหารเทศบาลท่านใดจะเสนอในระเบียบวาระนี้ประการใดอีกหรือไม่ 
/ -  ไม่มี….. 



  

 

- ๓๓ - 

  -  ไม่มี   
-  เมื่อไม่มี  ผมก็จะเปิดโอกาสให้ทางท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมกับ

สภาเทศบาลในวันนี้ได้เสนอหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือมีเรื่องใดจะแนะน าติชม
เพ่ือเป็นประโยชน์หรือให้เทศบาลต าบลเหมืองใหม่น าไปปรับปรุงแก้ไขประการใด
หรือไม่อย่างไร ก็ขอเชิญครับ 

- ไม่มี –  
-  เมื่อทุกท่านไม่มีเรื่องอ่ืนใดที่จะเสนอในระเบียบวาระนี้อีก ผมก็ต้อง

ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  คณะผู้บริหารเทศบาล  ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าองค์กรชุมชน  หัวหน้าส่วนการงานและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุม
สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลามาประชุมกันในวันนี้
จนแล้วเสร็จและส าเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดี ผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๐  น.  
ลงชื่อ       จฬุารัตน์   ฉ่ าทรัพย์      เลขานุการสภาเทศบาล 
           (นางจุฬารัตน์   ฉ่ าทรัพย์)        

ลงชื่อ        พินัย   กลัดสมบูรณ์         จดรายงานการประชุม 
            (นายพินัย   กลัดสมบูรณ์) 
   

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล  
เหมืองใหม่  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๔   
แล้วเมื่อวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  

    ลงชื่อ    เชนทร์   ธงชัย    ประธานกรรมการ 
             (นายเชนทร์  ธงชัย) 

    ลงชื่อ   ปัณณทัต  สังข์สูตร กรรมการ 
            (นายปัณณทัต  สังขสูตร์) 

    ลงชื่อ  เอกพจน์  จันทร์เสมา กรรมการ/เลขานุการ 
           (นายเอกพจน์  จันทร์เสมา)  
 

ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ได้ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๔  
แล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๑ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๒๕   
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  

ลงชื่อ     พงษ์ศักดิ์  จาตุรัส ประธานสภาเทศบาล 
              (นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส) 


